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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
สมัยวิสามัญ  คร้ังที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
ผู้มาประชุม                             ************************ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
        ๑  นายโสภา    แก้ววิชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑ โสภา    แก้ววิชัย  
        ๒  นางจันทร์เพ็ญ    พิมพ์ดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๒ จันทร์เพ็ญ    พิมพ์ดี  
        ๓  นายสมพงษ์    ประกอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๓ สมพงษ์    ประกอบ  
        ๔  นายสังวร      บุตตะเกิด สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๔ สังวร      บุตตะเกิด  
        ๕  นางสุดารัตน์    สนิทสนม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๕ สุดารัตน์    สนิทสนม  
       ๖  นางดาวัลย์       โตพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๖ ดาวัลย์       โตพิทักษ์  
       ๗  นางวันเพ็ญ     คำธร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๗ วันเพ็ญ     คำธร  
        ๘  นายบุญทัน      แก้วดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๘ บุญทัน      แก้วดี  
        ๙  นายพนม        พันธ์ทองหล่อ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๙ พนม     พันธ์ทองหล่อ  
      ๑o  นายประเสริฐ     พูลวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑o ประเสริฐ     พูลวง   
      ๑๑  นายตระการ       คู่กระสังข์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่๑๑ ตระการ      คู่กระสังข์  
      ๑๒  นายโยธิน        ภูเดช สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๑๒ โยธิน        ภูเดช  
      ๑๓  นายสุบรรณ     ศรีหนาถ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๑๓ สุบรรณ     ศรีหนาถ  
      ๑๔ นายไสว         ภาระจ่า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๑๔ ไสว         ภาระจ่า  
       ๑๕ นายประสิทธิ์     แก้วมณี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๑๕ ประสิทธิ์     แก้วมณี  
       ๑๖  นายพิศาล      เมืองนาม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่๑๖ พิศาล      เมืองนาม  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

        ๑ นายสมบูรณ์   ราโช นายก  อบต.หนองบัวแก้ว สมบูรณ์   ราโช  
        ๒ นายสมาน    มาฤทธิ์ รองนายก อบต.หนองบัวแก้ว สมาน    มาฤทธิ์  
        ๓ นายอภินันท์    ศักดิ์คำดวง รองนายก อบต.หนองบัวแก้ว อภินันท์    ศักดิ์คำดวง  
        ๔ นางคำกอง    มาบิดา เลขานุการนายกฯหนองบัวแก้ว คำกอง    มาบิดา  
        ๕ พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัอ อบต.หนองบัวแก้ว โอภาส  มรรคณา  
       ๖ นายจรัล   วิถาทานัง นิติกร  อบต.หนองบัวแก้ว จรัล   วิถาทานัง  
       ๗ นางสาวอนุสรา  เสือมไธสง ผช.นักวิเคราะห์ฯ อนุสรา  เสือมไธสง  
        ๘ นายวุฒิชัย  ยศไกร ผอ.กองสวัสดิการสังคม วุฒิชัย  ยศไกร  
        ๙ นายธินกร  กงทอง ผอ.กองช่าง ธินกร  กงทอง  

เริ่มประชุมเวลา       ๐๙.00 น. 
                     เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วครบองค์ประชุมแล้ว นายพิศาล เมืองนาม 
เลขนุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว   ได้ตรวจรายชื่อสมาชิกท่ีมาประชุม   และได้ให้สัญญาณ 
เรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  นายสมพงษ์   ประกอบ  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  ก็ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  ๑              เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   :              - เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ที่มาประชุม 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)       และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ  ครั้งที่  ๑ 
                                     ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
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                                     แจ้งให้ที่ประชุมทราบ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด จำนวน ๑๖  ท่าน มีสมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม  

                                     จำนวน ๑๖ ท่าน ในลำดับต่อไป กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่  ๒            เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ประธานสภาฯ   :             ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานประชุมครั้งแล้ว 
 (นายสมพงษ์  ประกอบ)       
   มติที่ประชุม                    เห็นชอบ          ๑๕  เสียง 
                                      ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 
                                      งดออกเสียง      ๑    เสียง 
  ระเบียบวาระท่ี  ๓          เรื่องพิจารณา    

    ๓.๑ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  จำนวน  
    ๔,๙๗๘,๘๐๐บาท เพื่อดำเนินโครงการดังนี้ 

นายก อบต.หนองบัวแก้ว 
(นายสมบูรณ์ ราโช)           ได้ชี้แจงเหตุผลแล้วความจำเป็นที่ต้องขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
                                    พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๙๗๘,๘๐๐ บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
                                    ประชาชนในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๙ โครงการตามเอกสารที่ได้แจ้งให้สภา 
ประธานสภาฯ   :               
(นายสมพงษ์  ประกอบ)     -ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ได้เหตุผลแล้วความจำเป็นที่ต้อง 
                                    ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๔,๙๗๘,๘๐๐ บาท  
                                    เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๙                   
                                    โครงการ สมาชิกได้พิจารณาแล้วมีความเห็นอย่างไร      
                                    ๑. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่1 วางท่อคอนกรีตระบายน้ำ  

      ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. ความยาว ๑๒๓ เมตร (ท่อผ่าซีก ๑๐๐ ท่อน        
              ท่อกลม ๒๓ ท่อน) งบประมาณท้ังสิ้น  จำนวน 52,800 บาท 

      ๒. โครงการก่อสร้างถนนดินรอบหนองคูขาดพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที ่๑ ขนาด   
      ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร ลาดเอียง 1 : 1.5    
             หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม.วางท่อคอนกรีต ขนาด 0.60x1.00     
             จำนวน 10จุดๆละ8 ท่อน รวม80 ท่อน งบประมาณท้ังสิ้นจำนวน 361,400 บาท  

        ๓. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านเก่าน้อย หมู่ที ่2 (จุดที่ 3) วางท่อคอนกรีต 
                   ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑๐๐ซ.ม. ความยาว ๑๖๕ เมตร (ท่อผ่าซีก  
                   ๑๓๐ ท่อน ท่อกลม ๓๕ ท่อน) งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 118,900 บาท 

       ๔. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่๒  (จากหน้าบ้านนางแสน ปะติตัง ถึงนานาย 
                                    ธงชัย สีดามาตย์) ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 690 เมตร     
                                    หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,070 ตร.ม. งบประมาณ 
                                    ทั้งสิ้น จำนวน 35,300 บาท 

       ๕. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที ่๒ (จากบ้านนางประยงค์ ลามะณี ถึงนานาง 
                         จันทร์เพ็ญ พิมพ์ด)ีผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 เมตร ยาว๑,๒๓๗ เมตร              
                         หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,7๑๑ ตร.ม. งบประมาณ 
                         ทั้งสิ้น จำนวน ๘๐,๐00 บาท 



3 
 

       ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๓ (จากบ้านนายสุข โตนวุธถึงบ้าน 
                                   หนองหญ้ารังกา) ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15       
                                   เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520                                  
                                   ตร.ม. ลงท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑๐๐ ซ.ม. จำนวน ๗ ท่อนงบประมาณ 
                                   ทั้งสิ้น จำนวน 307,500 บาท 

      ๗. โครงการก่อสร้างถนนคอกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔ (เส้นหน้าวัดท่าชุมพรผ่านหน้า 
      บ้านนายถวิล จันทะจร ถึงหน้าบ้านนายวันทา ละมุล) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร    

                                     ยาว85.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร     
                                     หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม. งบประมาณท้ังสิ้น 150,700 บาท 

                     ๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบหมู่บ้าน) หมู่ที ่๔ ผิวจราจรกว้าง  
                                     3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
                                     255 ตร.ม. งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 150,700 บาท 

                     ๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 ผิว 
                                    จราจรกว้าง 2.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว 
                                    จราจรไม่น้อยกว่า 76.00 ตร.ม.  
        ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 2.50เมตร ยาว 50.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15เมตร  
        หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม.ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  
                                     ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 312.50  
                                     ตร.ม. รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 300,800 บาท 

        ๑๐. โครงการถนนหินคลุก หมู่๖(ระหว่างนานายอวน ถึงห้วยลำเตา)  
                                    ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย            
                                    0.08 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 19๒ ลบ.ม. งบประมาณท้ังสิ้น  
                                    จำนวน ๑๖๘,๐00 บาท 

                    ๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๗ (จากบ้านนายนิคม เต็นตา 
                                    รัมย์ ถึงโรงสีนายสวาท  มาบิดา) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร          
                                    หนาเฉลี่ย   0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 219 ตร.ม.งบประมาณ 
                                    ทั้งสิ้นจำนวน 129,200 บาท 

       ๑๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่สาธารณะพร้อมไดดึงน้ำพร้อมอุปกรณ์การ             
                                    ผลิตน้ำประปา  หมู่ที ่7 งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 57,600 บาท 

      ๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๘ (จากบ้านนายแหล่ บุญเฮ้า   
               ถึงบ้านนายฮง  ชาญศรี) ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
               0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 92.50 ตร.ม. งบประมาณท้ังสิ้นจำนวน  
               53,300 บาท 

                    ๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๘ (จากสี่แยกบ้านทองแดง       
                   แสนสุข ถึงบ้านนางบุญเกิด แก้ววิชัย) ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ยาว 100 เมตร  

               หนาเฉลี่ย 0.15เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. งบประมาณท้ังสิ้น        
               จำนวน 240,400 บาท 
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        ๑๕. โครงก่อสร้างถนนดิน หมู่ที ่๙  1 ช่วง(ด้านทิศเหนือที่สาธารณะหนองแปนจาก 
                                     ถนนทางหลวงชนบทไปจุดทิศตะวันออกเป็นเส้นทางด้านการเกษตร)ผิวจราจรกว้าง   

                          5 เมตร ยาว 375 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีพ้ืนที่ผิว                  
                          จราจรไม่น้อยกว่า1,875ตร.ม.วางท่อคอนกรีต ขนาด0.40x1เมตร จำนวน 1จุดๆ  
                          ละ 7 ท่อน งบประมาณท้ังสิ้นจำนวน 77,900 บาท 

                     ๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๙(รอบหมู่บ้านดอนหลี่พร้อม 
                                     ร่องระบายน้ำ) ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  
                                     ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม.      
                                     งบประมาณท้ังสิ้น  จำนวน ๒๒๒,๐00 บาท 

        ๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที ่10  
                                     (จากบ้านนางกัณหา พูลวงษ ์ถึงรอยต่อ ต.ภารแอ่น) ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00  
                                     เมตร ยาว45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
                                     180 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
                                     0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตรหรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
                                     340 ตร.ม. รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 300,๖00 บาท 

                      ๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๑๑ (จากนานายทองจันทร์  
                                     หงส์วุฒิ ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว  
                                     50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.  
                                     งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน ๑๕๗,๑00 บาท 

                     ๑๙. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที ่๑๑ จากจุดสามแยกบ้านนางสาวภัคภร  
                                     กิติกรชาญเมธา ไปถึงสี่แยกเส้นทางไปบ้านสระแคนใต)้ผิวจราจรหินคลุกปรับเกลี่ย  
                                     แต่ง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 848 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมีปริมาณหิน 
                                     คลุกไม่น้อยกว่า 203.52 ลบ.ม.งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน ๑๗๗,๙00 บาท 

                      ๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที ่๑๑ (สายจากทางหลวงแผ่นดิน 
                                     หมายเลข 202 ถึงบ้านป่าชาด) ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
                                     เฉลี่ย  0.12 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
                                     400 ตร.ม. งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน 205,600 บาท 

         ๒๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที ่12 ผิวจราจร 
                           กว้าง 3.00 เมตร ยาว 175  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่               
                           น้อยกว่า 525 ตร.ม.งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน  ๓05,๘00 บาท 

         ๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๑๓ (เชื่อมระหว่างทางหลวง 
                                     ชนบทดงเมืองน้อย - อีเม้ง ถึงบ้านนางสำราญ ศรีหนาถ) ผิวจราจรกว้าง 3.00    
                                     เมตร ยาว 175  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 525  
                                     ตร.ม. งบประมาณท้ังสิ้น  จำนวน ๓05,๘00 บาท 
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      ๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๑๔ (จากสามแยกน้ำประปา     
              ไปเชื่อมสายไปโรงเรียนบ้านหนองฮี) ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 99.00 เมตร    
              หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 247.50 ตร.ม. งบประมาณ   
              ทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๖,๔00 บาท 

         ๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๑๔ (สายไปสระแคนใต้)    
                                     ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิว 
                                     จราจรไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม. งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน ๑๖๓,๓00 บาท 

                     ๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๑๕(ข้างโรงเรียน- โนนมันแกว  
                                     จากบ้านผู้ใหญ่เทา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  
                                     เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. งบประมาณท้ังสิ้น  
                                     จำนวน ๓๐๐,๔00 บาท 

        ๒๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๑๖ (ข้างวัดบ้านหนองบัวแก้ว 
                                    ทางทิศเหนือ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  
                                    เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม.งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน     
                                    ๑๐๒,๕00 บาท 

               ๒๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่๑๖ (รอบหมู่บ้าน จากสามแยก 
                                    โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว ถึงบ้านนางปลั่ง คุ้มไธสง) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร        
                                    ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๑๕ เมตร หรือ 
                                    มีพ้ืนี่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม.งบประมาณท้ังสิ้นจำนวน ๑๙๘,๑00 บาท 

               ๒๘. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณอาคารอเนกประสงค์ ศพด. อบต.หนอง 
                                    บัวแก้ว กว้าง 12 เมตร ยาว  16  เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณท้ังสิ้น  
                                    จำนวน 74,700 บาท 

                ๒๙. โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายก้ันระหว่าง ศพด.อบต.หนองบัวแก้วกับอาคารอบต. 
                                     หนองบัวแก้ว งานก่อสร้างรั้วพร้อมประตู  จำนวน 2 บาน งบประมาณท้ังสิ้น  
                                     จำนวน ๓๔,๑00 บาท 
ประธานสภาฯ    
(นายสมพงษ์  ประกอบ)      ผมขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  
                                    พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๙๗๘,๘๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๒๙ โครงการ 

     ดังกล่าวหรือไม่ 
   มติที่ประชุม                  เห็นชอบ          ๑๕  เสียง 
                                    ไม่เห็นชอบ       -     เสียง 
                                    งดออกเสียง      ๑    เสียง 
        มติทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
        ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๙๗๘,๘๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน ๒๙ โครงการ 
        เป็นเอกฉันท ์
 
 
 



6 
 

๓.๒ ขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕    
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  ค่าที ่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการก่อสร้างอาคารที่
ทำการ อบต.หนองบัวแก้ว  

    คำชี้แจงเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองบัวแก้ว จำนวน ๑ หลัง  
ขนาดกว้าง  ๑๖.๓๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร แบบแปลนให้เป็นไปตามที่ อบต.
หนองบัวแก้วกำหนด งบประมาณท้ังสิ้น จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

    คำชี้แจงใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองบัวแก้ว จำนวน ๑ หลัง  
 ขนาดกว้าง  ๒๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร รวมมุขหน้าอาคาร ยาวรวม ๔๒.๕๐ 
เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๗๘๗.๕๐ ตารางเมตร แบบแปลนให้เป็นไปตามที่ 
อบต.หนองบัวแก้วกำหนด งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

นายก อบต.ฯ      :                  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )              ทรงเกียรติ ท่านปลัดท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  
 วาระ ๓.๒ ขอมอบให้ท่านปลัดได้ชี้แจ้งครับเชิญครับ 
ปลัด อบต.ฯ   :                      เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านนายก 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
                                         กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
                                         สำหรับในวาระ ๓.๒ เป็นเรื่องของแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเรื่องของ 
                                         งบประมาณซึ่งเดิมที่ตั้งงบประมาณไว้ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ 
                                         ขนาดกว้าง ๑๖.๓๐ เมตรยาว ๒๑ เมตรตามแบบแปลนที่กำหนดไว้นะครับ 
                                         งบประมาณอยู่ที่ ๔.๕ ล้านบาท เป็นอาคาร ๑ หลัง ๒ ชั้นที่นี้การเปลี่ยนแปลง 
                                         ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงนะครับอาคารที่ทำการ อบต.จำนวน ๑ หลังขนาดกว้าง 
                                         ๒๒.๕๐ เมตร อันนี้คือไม่รวมมุกด้วยนะครับถ้ารวมมุกก็จะเป็น ๒๕ เมตรมันจะ 
 เกี่ยวข้องกับ เรื่อง สตง อาจจะทวงติงไดก็้เลยใช้แค่ ๒๒.๕๐เมตรยาว ๓๕ เมตร 
  ถ้ารวมมุกด้วยจะยาวอยู่ที่ ๔๒.๕๐ เมตรหรือพ้ืนที่ใช้สอยอยู่ท่ี ๗๘๗.๕๐ ตร.ม 
                                          ตามแบบแผนที่นำเสนอกับท่านสมาชิกวงเงินเท่าเดิมครับ ๔.๕ ล้านบาท 
                                          ขออนุญาตนำเรียนและอธิบายครับแบบแปลนจะเป็นลักษณะแบบนี้ตามที่ได้ 
                                          แจกเอกสารอยู่ในมือท่านสมาชิกทุกท่านแล้วตามผังนะครับก็จะมีห้องน้ำผู้ 
                                          พิการมีห้องประชุมมีห้องผู้บริหารมีห้องท่านสมาชิกห้องห้องประธานสภาห้อง 
 นายกห้องรับรองแขกด้านหน้านะครับของพ่ีน้องประชาชนเราและพ้ืนที่ที่เหลือ 
 ทั้งหมดก็เป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่ท้ังหมดมันจะกว้างอยู่ที่ ๒๕.๕๐ ยาว  
  ๔๒.๕๐ เมตร เพราะฉะนั้นมันจะมีพ้ืนที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะแต่งบประมาณเท่า 
 เดิมครับเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงต่อไปครับขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :                   มีสมาชิกสภา ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น  เพิ่มเติมหรือไม่                                       
(นายสมพงษ์  ประกอบ) 
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สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔              เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายสังวร  บุตตะเกิด )            ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายสังวร บุตตะเกิด สมาชิกสภาฯ  
                                         หมู่ที่ ๔ ขออนุญาตสอบถามครับในวาระ ๓.๒ ให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่และ 
                                         ไม่ได้รวมอนุมัติให้สร้างใช่ไหมครับหรือหรือยังไงครับขอความชัดเจนจากตรงนี้ 
                                         ด้วยครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ ๒ ข้อนะครับให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงกลับอีก 
                                         อันนึงให้สร้างอาคารอีกหลังใหม่หรือหรือจะขอมติควบกันเลยหรือยังไงครับ 
                                         ขอความชัดเจนตรงนี้ครับกับท่านประธานครับ 
ประธานสภาฯ   :                   คืออย่างนี้ครับท่านสังวร ครับเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากหลังเก่าเป็นหลังใหม่
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           ครับแล้วก็ขออนุมัติว่าท่านสมาชิกเห็นสมควรหรือไม่คือปีที่แล้วเราอนุมัติสร้าง  
                                         ๒ ชั้นเราจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นสร้าง ๑ ชั้นแต่มีพ้ืนที่ใช้สอยเยอะกว่าครับท่าน 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔              เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายสังวร  บุตตะเกิด )            ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายสังวร บุตตะเกิด สมาชิกสภาฯ  
                                          หมู่ที่ ๔ผมขออธิบายนิดนึงครับในการสร้างนะครับในการเปลี่ยนแปลงสร้าง 
                                          อาคารใหม่นะครับก็ดีนะครับที่ครั้งก่อนที่เราถกเถียงกันไม่มีแบบแปลนให้ท่าน 
                                          สมาชิกได้พิจารณาหรือตรวจสอบดูครั้งนี้มีแบบแปลนให้ท่านสมาชิกดูดูแล้วก็ 
                                          พอใจครับดีใจนะครับก็สร้างสร้างให้มันเสร็จๆไปแล้วๆไปครับถ้าเราไม่ได้ 
                                          สร้างปีนี้ปีหน้าเราก็จะสร้างเหมือนเดิมครับ แต่ว่าปีหน้าอยากท่านหันมาดูให้ดู 
                                          งบประมาณแต่ละหมู่บ้านให้มากๆขึ้นกว่า สำนักงาน อบต. เรานะครับครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐             -เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายประเสริฐ  พูลวง)              ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
                                           กระผมนายประเสริฐ  พูลวง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๐ 
                                           เรื่องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ผมก็เข้าใจนะครับแต่ของเก่ามันเล็กครับ 
                                           เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่มันๆใหญ่ครับผมเข้าใจครับความคิดของผมนะครับ 
                                           งบประมาณเราตั้งไว้ ๔.๕ ล้านบาทถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราก่อสร้างได้ก็ 
                                           อยากให้สร้างในปีนี้เลยผมก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นหน้าเป็นตาของตำบล 
                                           หนองบัวแก้วของเราครับสมัยผมเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับปี พ.ศ.๒๕๔๘ ถึง 
                                           ปัจจุบันนะครับสร้างทุกสมัยครับทั้งนายกทั้ง4 ท่านเลยครับเปลี่ยนแปลงทุกปี 
                                           ครับแต่ไม่ได้สร้างสักทีครับตอนแรกนะครับเราอนุมัติตั้งไว้อยู่ที่ ๑ ล้านครับ 
                                           ขยับมาเป็นล้านห้ามาเป็น ๒ล้าน ๓ ล้านแล้วก็ ๔.๕ ล้าน ครับแต่ก็ยังไม่ 
                                           สามารถจะก่อสร้างได้นะครับถ้าเราสร้างได้ในสมัยนี้เป็นสิ่งที่ดีครับก็ถือว่าเป็น 
                                           หน้าเป็นตาต่อคณะผู้บริหารครับและ อบต.หนองบัวแก้วของเราแต่ ๔.๕ล้านนี่ 
                                           คือพอนะครับไม่บานปลายนะครับปีนี้ที่ผมสังเกตเราใช้งบประมาณจ่ายและ                                                        
                                           สร้างอาคารไปเกือบ ๑๐ล้านแล้วนะครับถือว่าใช้งบประมาณเยอะพอสมควร 
                                           ครับต่อไปอยากให้ดูงบประมาณทางหมู่บ้านให้เยอะๆกว่านี้ครับเพราะว่าเรา 
                                           ปีนี้เราสร้างในส่วนของ อบต.เยอะแล้วครับอยากให้มองชาวบ้านเป็นหลักครับ                
                                           ครับขอฝากคณะผู้บริหารท่านปลัดท่านประธานไว้เพียงเท่านี้ครับ 
ประธานสภาฯ   :                     ขอให้คณะผู้บริหารได้ชี้แจ้งครับ                                     
(นายสมพงษ์  ประกอบ) 
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ปลัด อบต.ฯ   :                      เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านนายก 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
                                         กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
                                         สำหรับแบบแปลนนี้คิดแล้วคำนวณแล้วว่าถ้าเราดำเนินการในปีนี้สามารถสร้าง            
                                         ได้แน่นอนครับเพราะว่าเขาถอดแบบมาแล้วก็ได้อยู่ที่ ๔.๕ล้านครับเพราะฉะนั้น 
                                         ไม่ต้องเป็นห่วงกับแบบแปลนที่เรานำเสนอถ้าปล่อยไว้ไปเรื่อยๆ อย่าง 
                                         ที่ท่านว่านะครับเมื่อก่อนเราอนุมัติ ๑ ล้าน ๒ ล้าน ๓ ล้านบาทมา ๔.๕ ล้าน 
                                         บาทไม่ได้สร้างสักทีของมันก็แพงขึ้นไปผมเรียนว่าถ้าสร้างในปีนี้ 
                                         สามารถสร้างได้ครับอยู่ในกรอบงบประมาณ ๔.๕ ล้านขอขอบคุณครับผม 
ประธานสภาฯ   :                   ขอมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
 งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.หนองบัว จำนวน ๑ หลัง 
 ขนาดกว้าง ๒๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร รวมมุขหน้าอาคารยาว ๔๒.๕๐ เมตร  
                                         พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ ๗๘๗.๕๐ ตารางเมตร แบบแปลนให้เป็นไปตามที่ อบต. 
                                         หนองบัวแก้วกำหนด งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐บาท หรือไม่ 
  มติที่ประชุม                        เห็นชอบ                      ๑๕                     เสียง 
                                         ไม่เห็นชอบ                 -                          เสียง 
                                         งดออกเสียง               ๑                          เสียง 
  ประธานสภาฯ   :                 สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
 (นายสมพงษ์  ประกอบ)          งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามท่ีนายก อบตหนองบัวแก้วเสนอ 
                                          
ระเบียบวาระท่ี  ๔              เรื่องอ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ   :           มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมหรือไม่                                       
(นายสมพงษ์  ประกอบ) 
นายก อบต.ฯ      :                  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )              ทรงเกียรติ ท่านปลัดท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ใน  
                                         วาระท่ี๔วาระอ่ืนๆประชุมขอมติเห็นชอบงบประมาณเร่งด่วนสมัยวิสามัญครั้ง 
                                         ที่ ๑ วันนี้คงจะมีมติเห็นชอบกันทั้งสองเรื่องเลยนะครับเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม 
                                         และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงก่อสร้างอาคารหลังใหม่เรื่องอาคารหลังใหม่นี้เป็น 
                                         เรื่องสำคัญเราเอาเข้าสภามาหลายสมัยแล้วสมัยก่อนๆค่าวัสดุค่าอุปกรณ์มันก็ 
                                         ไม่แพง ๑.๕ล้าน ๒.๕ ล้าน ๓ ล้าน ๔.๕ ล้านมาถึงสมัยนี้ของก็แพงถ้าเราไม่ทำ 
                                         สมัยนี้สมัยหน้าเราก็ต้องทำ ๔.๕ล้านบาทมันอาจจะไม่พออีกก็ขอฝากขอบคุณ 
                                         ท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเรื่องต่อไปก็เข้าข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ.  
                                         ๒๕๖๖ ทางท่านสมาชิกทุกหมู่บ้านตอนนี้ทางคณะผู้บริหารกำลังทำข้อบัญญัติ 
                                         เสนอขอรับหลักการในการประชุมสมัยสามัญครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคม  
                                         ก่อนที่เราจะเข้าสภาเราก็ต้องได้ข้อมูลมาจากท่านสมาชิกเข้าข้อบัญญัติแต่ต้องดู 
                                         ในแผนนะครับว่าเข้าข้อบัญญัติจะมีในแผนหรือเปล่าสามารถทำได้ 
                                         นอกเหนือจากความเดือดร้อนเร่งด่วนที่มีอยู่ในแผนเช่นเรื่องไฟฟ้าน้ำประปา 
                                         ถนนที่อยู่ในแผนของท่านสมาชิกแต่ละหมู่บ้านอยากให้ท่านสมาชิกเร่งๆส่ง 
                                         แผนเข้ามานะครับเพราะจะให้ช่างออกสำรวจจะได้นำเข้าข้อบัญญัติเข้าสภาผ่าน 
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                                         มติต่อไปครับตามที่ดูก็จะมีปัญหาหมู่ที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑๔ ไม่มีในแผนเลยในคำ 
                                         สงวนแปลงญัตติไม่มีเลยเราต้องดูในแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปี ๒๕๗๐ นะครับ 
                                         ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ ของเราไม่มีเลยแต่เราก็ได้จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วจะมีแต่ 
                                         เรื่องของรถน้ำรถดับเพลิงแล้วก็รถกระบะส่วนกลางก็ได้ใช้งบประมาณมาแล้ว 7  
                                         แสนบาทเศษๆนะครับรดน้ำรถดับเพลิงก็ได้ทำสัญญาไปแล้วก็ถือว่าเป็นสมบัติ 
                                         ของ อบต.ของเราเพ่ือจะไปทำคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนตำบลของเรา 
                                         ไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขประมาณปี ๒๕๖๕ ก่อสร้างอาคารเราก็ได้ผ่าน 
                                         งบประมาณไปแล้วก็จะได้เร่งรีบดำเนินการเลยนะครับสำหรับคณะผู้บริหาร 
                                         เรื่องอ่ืนๆก็ชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนครับขอเชิญท่านรองครับผม 
รองนายก อบต.ฯ     :             เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว  ปลัดองค์การ                              
(นายสมาน    มาฤทธิ์)            บริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย 
                                         นายสมาน  มาฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ในวาระ 
                                         อ่ืนๆแบบไม่มีการลงมตผิมขอขอบคุณท่านประธานท่านรองประธานท่านเลขา 
                                         ท่านสมาชิกทุกหมู่บ้านจากใจจริงเลยนะครับที่ผ่านมติในครั้งนี้ เมื่อก่อนสมาชิก 
                                         มี ๒ ท่านต่อ ๑ หมู่บ้านตอนนี้มีสมาชิก ๑ ท่านต่อ ๑ หมู่บ้านสุดยอดของ 
                                         หมู่บ้านหัวใจหลักในการทำงานเพื่อพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านและในตำบล 
                                         ของเราส่วนหนึ่งก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ช่างผอ.เป็นคนหนุ่มไฟแรงก็ได้เร่งทำ 
                                         โครงสร้างพื้นฐานเพื่อเข้าขอบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๖ให้ท่านประธานสภา 
                                         ท่านรองประธานสภาท่านเลขาท่านสมาชิกทุกหมู่บ้านตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐาน 
                                         เข้าข้อบัญญัติช่วยกันถ้าเข้าข้อบัญญัติแล้วได้ทำแน่นอนเพราะกฎหมายเขียน 
                                         บังคับไว้ ก็ในสมัยที่ผ่านๆมาผมเข้ามาปี ๒๕๔๘ ก็ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                         สร้างอาคารทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นท่านสิงห์ พลค้ำมากท่านสมบัติ จันทคาม  
                                         ท่านสุรัตน์ เสียมไธสง เปลี่ยนคำชี้แจงทุกสมัยก็ไม่ได้สร้างสักสมัยมาสมัยนี้ให้ 
                                         เราเร่งรีบสร้างเพราะถ้าไม่ได้สร้างก็อาจจะเป็น ๘ ล้าน ๙ ล้าน ๑๐ ล้านไปอีกก็ 
                                         มาในสมัยนี้จะได้สร้างอย่างแน่นอนก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านเรื่องแนว 
                                         เขตหมู่ท่ี ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนชาวบ้านปลูกข้าวอยู่น้ำก็ทำตอนนี้ก่อนคงจะ 
                                         ลำบากไว้ถึงหน้าแล้งก่อนทำจะกันงบไว้ให้เดียวงบจะไหลไปส่วนอีกแนวเขต 
                                         ต้องทำกันชาวบ้านบุกรุกเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกครับกระผมคงจะมีเพียงเท่านี้ 
                                         ครับท่านประธานที่เคารพ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕            เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร             
(นายประสิทธิ์  แก้วมณี )          ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
                                         และผู้เอาร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายประสิทธิ์   แก้วมณี สมาชิกสภาฯ หมู่ 
                                         ที่ ๑๕ ก็ไม่มีอะไรมากครับกระผมขอชื่นชมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  
                                         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้วขอเราทุกท่านก็ถือว่ามาในทิศทางที่ดี 
                                         ในการบริหารตำบลของเราเข้ามายังไม่ถึงปีมีโครงการให้พี่น้องประชาชน 
                                         แก้ไขบรรเทาความเดือนร้อนได้ก็หน้าจะถูกใจทุกๆหมู่บ้านสมกับที่ท่าน 
                                         สมาชิกทุกท่านมาที่หนึ่งขอให้พัฒนาตำบลหนองบัวแก้วของเราเดินหน้า  
                                         ต่อไปนะครับขอกราบขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :                   มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมหรือไม่                                       
(นายสมพงษ์  ประกอบ) 
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ปลัด อบต.ฯ   :                      เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านนายก 
(พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา )        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
                                         กระผม พ.จ.อ.โอภาส  มรรคณา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
                                         ขออนุญาตแนะนำแนวการทางปฏิบัติการประชุมสภาที่เป็นทำเนียนปฏิบัติสืบ 
                                         ทอดกันมา เมื่อที่ประชุมให้ท่านเลขานุการสภาขอให้สมาชิกทุกท่านและ 
                                         ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านประจำที่ ลำดับต่อไป เป็นการจุดทูมเทียมบูชาพระ 
                                         รัตนตรัย ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดทูมเทียมบูชาพระรัตนตรัย  
                                         จากนั้น ทั้งหมดยืนขึ้น สวดมนเสร็จท่านประมานั่งลงแล้ว ลำดับต่อไป เป็นการ 
                                         ประชุมสภาสมัยเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไป จากนั้นให้ทุกท่านยืนขึ้นคำนับกันคำนับ 
                                         ประท่านสภา และก็ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปขอ 
                                         อนุญาตินำเรียนเพียงเท่านี้ครับ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔              เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายสังวร  บุตตะเกิด )            ท่านปลัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายสังวร บุตตะเกิด ขออนุญาต 
                                         นำเรียนในวาระอ่ืนๆครับเรื่องกรณีเจ้าหน้าที่เราก็เยอะมากข้ึนเวลาสมาชิกจะ  
                                         ไปติดต่อเบอร์โทรเจ้าหน้าที่พนักงานยังไม่มีในส่วนของสมาชิกด้วยกันก็มีแล้ว 
                                         ตั้งแต่ประชุมสภาสมัยแรก ผมเคยประสานงานมาทาง อบต แต่ว่าไม่รู้เบอร์โทร 
                                         ในส่วนของหน่วยงานต่างๆก็อยากได้เบอร์โทรไว้ในครั้งนี้เลยครับเผื่อจะได้ 
                                         ติดต่อประสานงานกับชาวบ้านถูกหน่วยงาน อีกเรื่องหนึ่งเห็นสมาชิกหลายๆ 
                                         ท่านให้ของบศึกษาดูงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ด้วยครับสมาชิกเข้ามาก็อยากจะ 
                                         ไปเปิดหูเปิดตาหาความรู้เพ่ิมเติมเผื่อมาพัฒนาท้องถิ่นของเราต่อไปครับก็มีอยู่  
                                         ๒ เรื่องเท่านี้ครับขอขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :                   ครับก็คงจะไม่น่ามีปัญหาครับก็ขอมอบหมายให้ท่านเลขาอนุการสภาจัดหา  
(นายสมพงษ์  ประกอบ)          เบอร์โทรเจ้าหน้าที่พนักงานหัวหน้าส่วนราชการลูกจ้างขององค์การบริหาร 
                                        สว่นตำบลหนองบัวแก้วของเราให้กับท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ  
                                        มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมหรือไม่                                       
นายก อบต.ฯ      :                 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )             ทรงเกียรติ ท่านปลัดท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ใน  
                                        วาระอ่ืนๆตามนโยบายของนายกที่ได้แถลงต่อสภาไปมุ่งมั่นพัฒนาบำบัดทุกข์ 
                                        บำรุงสุขของพ่ีน้องประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลหนองบัวแก้วของเราเรื่อง 
                                        ความเดือดร้อนน้ำไฟนี่เป็นเรื่องสำคัญผมก็ได้ประสานกับท่านปลัดสำนักงาน 
                                        งบประมาณก็พูดกันบ่อยครั้งปีนี้ก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ำไม่ไหล 
                                        อย่างเช่นบ้านหนองแสงที่ซัมเมอร์เสียแล้วก็น้ำประปาบ้านโนนลำเตาต่อไปก็ 
                                        จะมีอยู่หลายหมู่บ้านเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องไฟก็อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านที่เรา 
                                        รับอาสาเข้ามามุ่งมั่นพัฒนาหมู่บ้านของท่านตำบลหนองบัวแก้วของเราทาง 
                                        คณะผู้บริหารก็ไม่สามารถจะไปรู้ปัญหาความเดือดร้อนของทุกหมู่บ้านได้ต้อง 
                                        อาศัยท่านสมาชิกแต่ละหมู่บ้านช่วยกันดูปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง 
                                        ประชาชนของเราบางหมู่บ้านผู้แก่ผู้เฒ่าอาจจะไม่รู้นายกไปอยู่ไหนทำไมไม่มา 
                                        ดูแลบางครั้งบางคราวดูสอดส่องไม่ถึงต้องอาศัยท่านสมาชิกทุกหมู่บ้านของเรา 
                                        เป็นหูเป็นตาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านได้อย่างรวดเร็วกระผมก็มี 
                                        เรื่องเสริมเพียงนิดหน่อยเพียงเท่านี้ครับท่านประธานที่เคารพ  
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สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐           เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร  
(นายประเสริฐ  พูลวง)            ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
                                         กระผมนายประเสริฐ  พูลวง สมาชิกสภาฯหมู่ที่ ๑๐วาระอ่ืนๆ(เป็นภาษาอีสาน) 
                                         ในระเบียบวาระอ่ืนๆพูดคุยกันแบบไม่ลงมติก็ขออนุญาตสอบถามไปยังท่าน  
                                         คณะผู้บริหารท่านปลัดเรื่องรถน้ำอเนกประสงค์เพราะท่านสมาชิกเราก็เข้ามา 
                                         ใหม่และได้ปฏิบัติหน้าที่มาเนิ่นนานหลายเดือนแล้วตอนนี้ก็จะเข้าเดือน 
                                         สิงหาคมแล้วแต่ยังไม่เห็นรถน้ำมาจอดเลยมีแต่โรงรถเปล่าๆอยากทราบว่า 
                                         เมื่อไหร่จะได้รถน้ำมาสักที เรื่องต่อมานะครับเรื่องไฟส่องสว่างทั้ง16หมู่บ้าน 
                                         ก็ได้ยินมาหลายหมู่บ้านว่าไฟส่องสว่างไปซ่อมแล้วทำไมมันเสียไวแท้บาง 
                                         หมู่บ้านซ่อมยังไม่ถึง๒คืนเลยไม่ติดพังเหมือนเดิมนี่คือไฟส่องสว่างนะครับก็ 
                                         ไดย้ินว่าจะได้เพ่ิมอีกหมู่บ้านละ ๒หลอดบางหมู่บ้านก็ไปติดตั้งแล้วแต่หลาย 
                                         หมู่บ้านยังไม่ได้ไปติดตั้งของเก่า ๕หลอดก็ติดๆดับๆของใหม่ก็ยังไม่มาถ้า 
                                         มาแล้วหมู่บ้านไหนไฟดับก็อยากให้ช่างออกไปติดตั้งพร้อมของใหม่เลยเพ่ือ 
                                         ไม่เป็นการเสียเวลา ถ้าช่างไม่มีผู้ช่วยท่านสมาชิกแต่ละหมู่บ้านอาสาไปช่วย  
                                         เป็นไม้เป็นมือให้ช่วยจับบันไดก็ได้บางทีท่านสมาชิกอาจเตรียมอาหารการ 
                                         กินไว้ให้ด้วยก็เป็นไปได้ผมคิดว่าสมาชิกทุกท่านก็มีน้ำจิตรน้ำใจช่วยอยู่แล้ว 
                                         ครับเพียงแต่ขอให้ท่านโทรประสานงานก่อนล่วงหน้าครับฝากคณะผู้บริหาร 
                                         และท่านปลัดกำชับดูแลส่วนนี้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ                                                   
รองประธานสภาฯ   : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร 
(นายพนม  พันทองหล่อ )         ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
                                กระผมนายพนม  พันทองหล่อ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ ขออนุญาตสอบถาม 
                                         ในหมู่บ้านของผมมันจะมีถนนช่วงหนึ่งที่แตกพังเป็นหลุมเป็นบ่อราวๆสัก 1       
                                         เมตรหรือ ๒เมตรก็ไม่ใช่แค่หมู่บ้านของกระผมนะครับผมไปเจอก็ลายๆ 
                                         หมู่บ้านอยู่แต่การซ่อมแซมมันไม่ได้อยู่ในแผนผมอยากทราบว่าเราจะหางบ 
                                         ซ่อมแซมในส่วนไหนได้บ้างในระยะ ๑เมตรถึง ๒เมตร ที่น้ำมันขังเป็นหลุม 
                                         เป็นบ่อนี่ล่ะครับอยากทราบตรงนี้ครับ เรื่องต่อมาครับเรื่องซัมเมอร์สที่หนอง 
                                         แปนหายคือมันไม่ได้ใช้งานนานแล้วพอไปดูมันหายตรงประปาที่หนองแปน 
                                         นะครับอย่างนี้เราของบซื้อซัมเมอร์กับทาง อบต.ได้หรือเปล่าครับอยากทราบ 
                                         ตรงนี้ครับ 
นายก อบต.ฯ      :                  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ท่านสมาชิกผู้                      
(นายสมบูรณ์  ราโช )              ทรงเกียรติ ท่านปลัดท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ใน  
                                         วาระอ่ืนๆ เรื่องที่ท่านรองประธานสภาได้กล่าวแจ้งเข้ามาเรื่องซัมเมอร์มัน 
                                         เกี่ยวกับเรื่องน้ำความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในส่วนของงบ อบต.ของ 
                                         เราก็พอจะช่วยเหลือได้อยู่ขอให้ท่านทำเรื่องเข้ามา อบต. เราก็จะนำช่าง 
                                         หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบประเมินว่าเสียหายเท่าไหร่แบบไหนจะ 
                                         สามารถแก้ไขได้หรือเปล่าก็ขอให้ท่านทำเรื่องเข้ามาก็คงจะสามารถดำเนินการ 
                                         ได้อยู่ในส่วนนี้อันนี้ก็คือเรื่องน้ำประปาครับก็อยากให้ท่านสมาชิกแต่ละ 
                                         หมู่บ้านตรวจสอบดูแลความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชนเพราะท่านเป็นผู้นำ 
                                         ชุมชนก็ช่วยกันตรวจสอบน้ำไหลไฟสว่างนี่แหละเป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบ 
                                         เวลาที่เราเปิดประชุมสภาก็จะนำปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนมา 
                                         หาวธิีดูแลแก้ไขให้ดียิ่งๆขึ้นไป สำหรับท่านประเสริฐ  พูลวงษ์ เรื่องรถน้ำ 
                                         รถดับเพลิง ก็ได้ทำสัญญาแล้วรออีกนิดครับคงได้รับมอบเร็วนี้นี้ครับ  
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                                         ขอขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   :                   มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมหรือไม่                                       
(นายสมพงษ์  ประกอบ) 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร 
(นายโสภา  แก้ววิชัย )             ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 กระผมนายโสภา  แก้ววิชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ กระผมอยากจะเรียนถามว่า 
                                         เรื่องน้ำประปาเหมือนกันนะครับเสาไฟหน้าถังประปาเวลาฝนตก แรงดึงของ 
                                         สายไฟทำให้เสาไฟมันเอียงล้ม ตรงนี้เราจะสามารถของบไปซ่อมแซมได้หรือ 
                                         เปล่าครับเพราะว่ามันอันตรายหากเกิดสายขาดรั่วช็อตเกิดความเสียหายชีวิต 
                                         ต่อทรัพย์สินอีกเราต้องรีบดำเนินการแก้ไขอยากจะของบเพ่ือซ่อมแซมในจุดนี้ 
                                         ครับอยากเรียนถามเพียงเท่านี้ครับ 
ประธานสภาฯ   :                   ย่างที่ท่านนายกเรียนให้ทราบว่าให้ท่านทำเรื่องเข้ามาแล้วทางท่านนายกจะ
(นายสมพงษ์  ประกอบ)          พิจารณาส่งทีมงานช่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบขอให้ท่านรีบทำ 
                                         เรื่องเข้ามา       มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพิ่มเติมหรือไม่            
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒               เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ขณะผู้บริหาร
(นางจันทร์เพ็ญ    พิมพ์ดี)        ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉันนางจันทร์เพ็ญ  พิมพ์ดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ กระผมอยากจะเรียนถามว่า 
                                         อยากจะถามว่าเสาไฟที่อยู่ในที่ของชาวบ้านจะย้ายออกยังไงจะต้องดำเนินการ 
                                         ยังไงอยากเรียนสอบถามเพียงเท่านี้ค่ะ 
ประธานสภาฯ   :                   สำหรับเรื่องเสาไฟฟ้าหมู่บ้านของผมที่เคยปฏิบัติมาท่ีตัดถนนใหม่เพราะว่า 
(นายสมพงษ์  ประกอบ)          ถนนเก่ายังมีเสาไฟฟ้าอยู่สมัยก่อนบางทีพอตัดถนนใหม่แล้วเสาไฟอาจจะอยู่ 
                                         ในที่ของชาวบ้านก็ต้องทำเรื่องยื่นไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ผู้ใหญ่บ้าน 
                                         เขียนหนังสือเรียนขอย้ายเสาไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยบอกจุดว่าจะ 
                                         ย้ายจากตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้ไม่เหมาะสมส่วนไหนก็ให้ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือ 
                                         เข้าไปน่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าการไฟฟ้าเอามาดำเนินการเองเลยให้ท่าน 
                                         สมาชิกปรึกษากับผู้ใหญ่รีบดำเนินการเลยนะครับคงจะเป็นในลักษณะนี้นะ 
                                         ครับท่านนายก                                    
                                               
ประธานสภาฯ   :                   มีสมาชิกสภา ท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้  
(นายสมพงษ์  ประกอบ)           กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภา ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาในครั้งนี้ 
                                          ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา    ๑๒.๐๐ น. 
 
                                        (ลงชื่อ)   พิศาล   เมืองนาม       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   ( นายพิศาล   เมืองนาม  ) 
                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
 
                                       (ลงชื่อ)        สมพงษ์   ประกอบ    ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   ( นายสมพงษ์   ประกอบ ) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว 
 


